

10 สิงหาคม 2558 หน้า 14

# นอกชายคา

## ผู้ว่าฯ ยางคนแรก

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นั่งแท่นประเดิมปฏิบัติงานในฐานะผู้ว่าการฯ คนแรกของ กยท. พร้อมดำเนินการกิจเร่งด่วน ควบรวม 3 องค์กรเป็นหนึ่ง เร่งดูแลสถานภาพบุคลากรและสวัสดิการชาวสวนยางทั่วประเทศ เน้นย้ำเกษตรกรชาวสวนยางต้องดีขึ้น ภายใต้องค์กรน้องใหม่ กยท.

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวในโอกาสเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้ว่าการ กยท. คนแรก ว่า การยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรเกิดใหม่ ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับ พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยมีประสงค์ปฏิรูปการบริหารระบบยางพาราใหม่ทั้งหมด ซึ่งแต่เดิมแบ่งการบริหารออกเป็นหลายหน่วยงาน ให้สามารถบริหารแบบครบวงจรในองค์กรเดียว ทำหน้าที่ทั้งส่งเสริมปลูกยาง การตลาด และการพัฒนาวิจัยยางพารา ให้อยู่ในองค์กรเดียวกัน เป้าหมายหลัก คือดูแลภาคเกษตรชาวสวนยางให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยในช่วงบทเฉพาะกาล 120 วัน จะดำเนินการเรื่องเร่งด่วนเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การจัดบุคลากร ของทั้งสามหน่วยงานเดิม ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์กรสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ให้ลงตามโครงสร้างและปฏิบัติงานให้การยางแห่งประเทศไทย

นายวีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการคือ สวัสดิภาพของพี่น้องชาวสวนยางและแรงงานผู้กรีดยาง เพราะชาวสวนยางเป็นผู้ทำอาชีพที่ดูแลเงินบำรุง กยท. ดังนั้น กยท.ต้องคืนกำไรกลับไปในรูปแบบของสวัสดิการชาวสวนยาง รวมถึงแรงงานผู้กรีดยางด้วย โดยกฎหมาย กยท. กำหนดให้จัดสรรเงินจำนวนหนึ่งมาเป็นสวัสดิการชาวสวนยางตรงนี้ ซึ่งกฎหมายการยางฯ ใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จ เมื่อรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ ถึงเวลาแล้วที่ กยท. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ กยท. และเกษตรกรชาวสวนยางทั้งหมดต้องมาร่วมกำหนดอนาคตของตนเอง คาดว่าการเรียกร้องราคายางจะเปลี่ยนรูปแบบจากท้องถนน ขึ้นมาร่วมกันเจรจาบนโต๊ะมากขึ้น เกษตรกรจะมีส่วนร่วมเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหายางเพื่อความมั่นคงยั่งยืนสู่ภาคเกษตรชาวสวนยางในอนาคต

**‘นกปากเหล็ก’**

8 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 9, 14, (1)

# โต้ล้างกมธ. นายกฯ ยันไม่จูนร่างรธน.



**กึ่งกาสิโนต้องโปร่งใส  
ยันตีทุทศหรืรณใหม่  
เสธ.อุ้แ่งบมกัทสิทธี  
'ปู' โคนแบนทลอคกัวิท  
'บักตู'โต้ ล้วงลुकกมธ.ยกร่างฯ ยัน  
ไม่มี-เป็นเรื่งอ้างกันไปมา วอนอย่า  
แบ่งพวกเชียร์ ชี้'กาสิโน' □อ่านต่อหน้า 9**

☛ **ของขลัง** - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำดาวพระศิวะของประเทศอินเดีย ซึ่งมีพระสงฆ์ส่งมาให้ทางไปรษณีย์ จึงนำมาสวมใส่ข้อมือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 ส.ค.

## ● นายกฯ ยัน □ ต่อจากหน้า 1

ต้องทำให้โปร่งใส 'วิญญู' รับจะไปถามพรรคพวก ใครแทรกแซงกมธ. กรรมวิธีการไม่รู้ สึกกตค้น ผย 10 ส.ค. นี้เกาะที่มาส.ว. เสธ. อุ้ยยันตัดสิทธิ์การเมือง ตามมาตรา 111 (15) 'ปู' ต้องโค่นตลอดชีวิต สปช. จี' โปบลีย์ นิตติตะวัน แจงปฏิรูปก่อนให้ชัด คอออก่าพูดลอยๆ ให้ชัดแย้ง หมอชนบทยั้งจี ดั้งก. สอ. วินัยปลัดสธ.

## 'บักตู' ปัดกตค้นกมธ. ยกร่างฯ 1

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อ

ข่าวรายงานว่า ในช่วงเช้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตื่นเต้นกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบว่า มีเห็ดสีขาวขนาดเล็กขึ้นเรียงแถวกันคล้ายรูปหัวใจบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงพากันถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นในช่วงสายเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลได้ทำความสะอาดสนามหญ้าและเก็บเห็ดดังกล่าวออกไปจากบริเวณสนามเพื่อความสวยงาม ทั้งนี้บริเวณสนามหญ้าพบดอกเห็ดขึ้นเป็นระยะ โดยสันนิษฐานว่ามาจากปุ๋ยคอกที่นำมาใส่สนามหญ้า

พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญระบุว่า คสช. เข้ากตค้นการทำงานว่า "ผมยืนยันว่าไม่มีเรื่องนี้ สิ่งที่เป็นพูดกันเป็นเรื่องการอ้างกันไปมา ผมบอกไปแล้วและสงข่าว

ไปแล้วว่าอะไรที่ไม่ได้ออกจากปากผมเป็นเรื่องของพวกเขา ท่านก็ว่ากันไป"

## วอนอย่าแบ่งพวกเชียร์

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า ไม่อยากให้เป็นเรื่องความขัดแย้ง ถ้ารัฐธรรมนูญดีสมควรจะผ่านก็ผ่านไป และต้องไปทำประชามติกับประชาชนอีก ส่วนจะผ่านหรือไม่ก็ยังไม่ทราบ อย่าไปมองว่าต้องผ่านให้เร็วหรือให้ช้า หรือผ่านเร็วเพื่อจะได้เลือกตั้ง แต่หลายคนบอกว่ายังไม่อยากให้เลือกตั้งอีก หลายคนก็บอกว่าที่ช้าเพราะอยากให้คนอยู่ในตำแหน่งต่อ ก็กลายเป็น 2 พวกขึ้นมาอีก ไม่อยากให้มีการทะเลาะกันและแบ่งเป็น 2 พวกอีก ดังนั้นทุกๆ ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการเมืองทั้งเก่าและใหม่ ภาคเอกชนก็ต้องเข้ามาช่วยกันดู

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ช่วงนี้เป็นช่วงของการเตรียมการเพื่อลงประชามติ ถ้าวันนี้ยังได้เถียงกันอยู่ก็จะขาดความน่าเชื่อถือ และ

## 8 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 9, 14, (2)

ขอร้องว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าเอาคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับที่สำคัญสิ่งที่ทำวันนี้ไม่ใช่เพื่อคน แต่เพื่อคนไทยในวันข้างหน้า วันนี้คนโดนค่าทุกวัน เข้าใจดีเพราะรายได้ทุกวันนี้อาจน้อยลงแต่ก็น้อยลงทุกทีที่ไม่รู้ว่าจะไปหาเงินจากไหน มาจุดหรือมีเงินตั้งคืนอยู่ตรงไหน

### ชี้'ภาษีบาป'ต้องทำให้โปร่งใส

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงข้อเสนอให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของการคลังและงบประมาณว่าด้วยการใช้เงินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ไทยพีบีเอส) และกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ จากภาษีสุราและยาสูบว่า เรื่องสื่อคนไม่คิดไปตัดเงินเขาเลย เพียงแต่ทำให้โปร่งใสว่าจะทำอะไร หามาตรการแล้วไปคิดกันมา ทั้งไทยพีบีเอสและสสส.ซึ่งได้ให้หน่วยงานไปตรวจสอบความโปร่งใสข้างในอยู่ เป็นการตรวจสอบตามปกติที่ทุกหน่วยงาน ทุกกองทุนต้องมีการตรวจสอบ จะให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.)เข้าไปดู ยืนยันไปตรวจสอบไม่ได้ไปกลั่นแกล้ง การไปตรวจสอบเพื่อทำให้มันถูก เรื่องนี้สำนัก งานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ตรวจสอบอยู่แล้ว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ไม่ใช่เพราะคนไปเกลียดเขาเป็นการส่วนตัว จะไปทำอะไรให้ประชาชนเกิดความเข้าใจอย่างไรก็ตาม แต่อะไรที่มีมันขัดแย้งมาก ก็ขอร้อง ขอความร่วมมือเขา วันก่อนกรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่าที่ดินขอความร่วมมือทุกช่องทุกสถานีภาพภูเขาหัวโล้นไปออกอากาศ ทุกสถานีเขาทำหมด ยกเว้นไทยพีบีเอส เพราะเขาบอกว่าไม่ตรงตามนโยบายของเขาก็ไปว่ากันเอง ไม่รู้นโยบายเขาว่ายังไง

ผู้สื่อข่าวจึงพูดขึ้นมาว่า "เป็นเวทีสาธารณะ" พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ถ้าเป็นเวทีสาธารณะคือสาธารณะทุกเรื่องใช้ใหม่ คนไม่ได้บังคับ แต่ขอความร่วมมือคนบังคับสื่อไม่ได้ ญาติผู้ใหญ่ทั้งนั้น ไปบังคับให้สื่อเขียนเชียร์ไม่ได้อยู่แล้ว เขียนตามความเป็นจริง เขียนตามเหตุผล

### ขี้อย่าไปสน'ถอดยศแม่'

เมื่อถามถึงการถอดยศพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี มีความคืบหน้าแค่ไหน พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานกันอยู่ ต้องมีขั้นตอนของเขา ก่อนหน้านี้พูดเร็วเกินไปหน่อยว่าจะทำได้ แต่ใน

ความจริงต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งคนมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมไปติดตามเรื่องดังกล่าว และไม่ว่าจะถอดถอนวันนี้หรือวันไหนก็เหมือนกัน เพราะวันนี้เขาก็กลับมาประเทศไทยไม่ได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าถอดได้ก็ถอดเท่านั้นเอง อย่าไปให้ความสำคัญในเรื่องที่จะทำให้เกิดปัญหาต่อการบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำออกมาให้เกิดความถูกต้องชอบธรรม ไม่มีความขัดแย้ง ไม่ทำเพราะกลัว ถ้ากลัวจะมายืนอยู่อย่างนี้ได้อย่างไร

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า อย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องที่มีมันจบไปแล้ว เรื่องจบไปแล้วก็ไปใช้กฎหมายว่ามาตามขั้นตอน จะคิดหรือถูกก็ต้องเชื่อในกระบวนการยุติธรรม เราตัดสินใจไม่ได้ คนไทยอย่าใช้ความรู้สึกมากนักในขณะนี้ ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องมีความคิดและการคิดและเชื่ออย่างมีเหตุมีผลในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง เพราะเป็นอนาคตของทุกคน อย่าตัดสินใจด้วยหัวใจเราต้องตัดสินใจด้วยสมองและปัญญา ทุกอย่างถึงจะเดินหน้าต่อไปได้ สื่อก็ต้องช่วยกันด้วย

### บ่นเสียค่าโง่คลองด่าน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) จ่ายค่าเสียหายให้แก่กลุ่มกิจกรรมร่วมค้านิวทีเอส ผู้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านเป็นเงิน 9.618 ล้านบาท ที่เป็นบทเรียนต้องเสียเงินเขาฟ้องมานานแล้วก็ต้องรอคดีไปเยอะแล้วรัฐบาลนี้ก็ต้องรอคดีไปเยอะไม่อย่างนั้น คอกเมื่อยมากกว่านี้ ได้ให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีไปดูแลจนถึงนาทีสุดท้ายลดมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว เสียค่าโง่แทนที่จะใช้ประโยชน์ได้ตอนนี้ก็พังหมดแล้ว ถ้าจะเอาไปใช้ประโยชน์ไม่รู้ว่าจะเสียเงินอีกเท่าไร กู้มาหรือเปล่าไม่รู้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าให้สัมภาษณ์บริเวณทางเชื่อมตึกไทยคู่ฟ้าและสันติไมตรี ขณะจะเดินกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ผู้สื่อข่าวถามถึงสร้อยข้อมือที่พล.อ.ประยุทธ์ใส่ ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกประคำสีน้ำตาลเข้มที่เรียกกันว่า "น้ำตาพระคิระ" โดยพล.อ.ประยุทธ์ถอดสร้อยข้อมือให้สื่อมวลชนดู พร้อมบอกว่า "ไม่รู้ เจ้าพระคุณท่านที่ไปทำบุญที่ประเทศอินเดียให้มา ท่านบอกว่าฝากมาให้ นายชงๆ ใส เป็นการใส่ของส่งไปรมณ์มาให้ เฝิงได้เมื่อวัน

ที่ 6 ส.ค. ที่ใส่หม้อย ใส่แล้วปลอดภัยแล้ว คาค เมื่อถามว่านายชงของชงใส่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า "มันอยู่ที่ความดี อันนี้ใส่เป็นกำลังใจให้ตัวเอง ซึ่งตนมีกำลังใจทุกวันอยู่แล้ว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ใส่แล้วอยู่ต่ออีก 3 ปี หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า "โธ" ก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปที่พื้นที่

### ออกทีวีอย่าไม่ต่อท่ออำนาจ

ช่วงค่ำ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติตอนหนึ่งว่า ไม่อยากให้ทุกคนกังวลกับคำว่า คสช. รัฐบาล ออกมาอยู่ต่อ หรือต่อท่ออำนาจอะไร คนไม่มีความอยากตั้งแต่คืนอยู่แล้ว อาจจะเรียนซ้ำอีกครั้ง เพียงแต่ต้องการให้ช่วยกันคิดว่าที่เราอยากมีประชาธิปไตยที่ยั่งยืนนั้นต้องช่วยกันอย่างไร ทำอย่างไรรัฐธรรมนูญฉบับถาวรควรเป็นอย่างไร เพื่อให้รัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ได้ปฏิรูป และเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่วางไว้ได้หรือไม่ แล้วก็ทำอะไรที่รัฐบาลใหม่จะใช้อำนาจในการบริหารอย่างชอบธรรม มีธรรมาภิบาล ไม่อยากให้นำไปสู่รัฐบาลในเวลาอื่น เพราะเราคิดปัญหาเยอะแยะไปหมด เราต้องการทำงานให้เสร็จรวดเร็ว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า หากมีความขัดแย้ง ไม่สงบ ต่อต้านทุกอย่างไป รัฐบาลนี้ก็จะทำทุกอย่างให้ก้าวหน้าไปไม่ได้ ก็จะติดอยู่ที่เก่า คนไม่อยากจะใช้เวลาให้มากไปเรื่อยๆ พยายามจะทำให้พร้อมโดยเร็ว ถ้ายังขัดแย้งกันอยู่แบบนี้ไม่ได้ ถ้าถือคำพูดทุกคำพูดมาตอบโต้กันไม่มีวันจบ งานก็เดินไม่ได้ด้วยประชาชนก็ไม่เข้าใจเพราะหวาดกลัว หวาดระแวง ไม่ไว้วางใจใครสักคน คนไม่เลยมีความขัดแย้งกับคำว่าประชาธิปไตย แต่ประชาธิปไตยที่คิดควรต้องทำให้ประเทศไทยปลอดภัย มีอนาคต มีความเข้มแข็งเพียงพอกับการต้องเผชิญกับสถานะแวดล้อม ปังจี้ทั้งภายใน ภายนอกประเทศ เราจะต้องไม่ไปติดกับดักประชาธิปไตยอย่างที่เคยประสบกันมาแล้วไม่รู้จบ ไม่ต่ำกว่า 80 ปีที่ผ่านมา

### วอนฟังเสียง'สนช.-สพช.'บ้าง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า การทำงานที่ผ่านมามีการสื่อสารระหว่างคสช., สนช., สพช., กับรัฐบาล ตลอดเวลาทุกเรื่องที่คสช. และรัฐบาลทำนั้น เราจะส่งไปให้ทางสนช. สพช.ทราบที่เราทำอะไรไปแล้วบ้าง ถ้าลี้คิด



## 8 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 9, 14, (3)

อะไรอยู่ ก็เพื่อให้สปร.ไปคิด นำไปดำเนินการต่อ พิจารณาเพิ่มเติม แล้วก็จัดลงในแผนปฏิรูปเพื่อจะให้รัฐบาลนำดำเนินการต่อไป พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ยากซึ่งจะให้เข้าใจการแสดงความคิดเห็นของสนช., สปร., คณะกมธ.ต่างๆ นั้น มีหลากหลาย มีอิสระ มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น ต้องลองฟังดูแล้วกัน ก็ทนฟังสภาหลายสภามานานแล้วก็ลองฟังดูบ้าง คนไม่ยากเข้าไปจำกัดความคิดเขา ก็หวังดีกันทุกคน หลายกฎหมายที่ส่งไปจากกรมก็ต้องผ่านกมธ.อีกครั้งหนึ่ง มี 3 วาระในสนช. ไม่ใช่क्रम. พิจารณาแล้วส่งไปแล้วประกาศใช้กฎหมายได้เลย

### จับ.แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร

พล.ต.ท.ชัชป ดันตระวานิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ที่ประสบอุบัติเหตุที่บ้านพักและได้รับบาดเจ็บ ขณะนี้อาการดีขึ้น และจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ที่ศูนย์บริการประชาชน บริเวณสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) กลุ่มนักศึกษาเสียดคนหนุ่มสาว มหาวิทยาลัยรามคำแหง 65 คน นำโดยนายพันทพศักดิ์ ปานมาศ ขึ้นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ ผ่านนายปิยะพงศ์ ไทยเสรีกุล นิดิกรปฏิบัติกร ศูนย์บริการประชาชนฯ เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะสินค้าข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้

นายพันทพศักดิ์กล่าวว่า สินค้าเกษตรตกต่ำส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างมาก ซึ่งมีการแทรกแซงกลไกราคาสินค้าจากพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบในเรื่องราคาที่เป็นจริง รวมถึงเกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาภัยแล้งไม่สามารถทำการเกษตรได้ดีเท่าที่ควร ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการหามาตรการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำอย่างเร่งด่วน และตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นในการวางระบบการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำอย่างยั่งยืนต่อไป สุดท้ายให้วางระบบการบริหารจัดการนี้เพื่อการเกษตรแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชนในพื้นที่

### วิษณุหาตัวคนกดคันกมธ.

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญป็นถูกคสช.กดดัน การร่างรธน.

ให้สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ต้องมาจากรูปแบบสรรหาอย่างเดียวว่าไม่ทราบรายละเอียดและไม่รู้ที่มาที่ไป ไม่รู้จริงๆ ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ส่วนรัฐบาลเมื่อส่งความเห็นให้แก่ฯ ไปอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น ขณะนี้กำลังสอบถามเรื่องราวอยู่เพราะไม่รู้ด้วยว่ามีใครอยู่เบื้องหลังบ้าง ซึ่งกมธ.ยกร่างฯที่ออกมาให้ข่าวอาจมีข้อมูลอยู่ แต่จะพูดจริงหรือไม่ คนไม่รู้ คาดว่าอีกสักพักก็อาจจะรู้

เมื่อถามว่ารัฐบาลยื่นข้อเสนอให้มีส.ว.จากการสรรหาและเลือกตั้ง แต่เจตนาแท้จริงต้องการเพียงส.ว.สรรหาหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ทราบ รัฐบาลทำตามเอกสารที่ยื่นต่อกมธ.ยกร่างฯ ส่วนที่เป็นข่าววงไม่ถึงขนาดต้องสืบหาตัวว่าใครเป็นผู้กดคันกมธ.ยกร่างฯ

ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบ แต่จะสอบถามพรรคพวกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร

### ฟ้องแพ่งจำนำข้าว-สอบพยานอยู่

นายวิษณุกล่าวถึงการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในคดีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า ทราบว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ออกให้เร่งดำเนินการซึ่งรัฐบาลก็เร่งอยู่ ล่าสุดได้รับรายงานจากการเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมของพยานคนสุดท้ายที่เรียกมาสอบ ซึ่งพยานคนดังกล่าวทำหนังสือขอลี้ภัยเข้าให้ปากคำ และที่ผ่านมามีพยานขอเลื่อนถึง 8 ราย ดังนั้นเพื่อความชัดเจนตามหลักกรรมาภิบาล จึงต้องรอสอบปากคำให้ครบ มิฉะนั้นจะเกิดข้อโต้แย้ง เป็นปัญหาในเชิงคดี ทั้งนี้ในชั้นอัยการมีการแนะนำในเรื่องดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามบุคคลที่สอบไปแล้ว 8 ราย เป็นบุคคลในฝ่ายรัฐบาลแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าได้สอบพยานรายใดไปแล้วบ้าง ขณะนี้เหลือการสอบบุคคลอีก 8 ราย

เมื่อถามว่าหากมีการฟ้องร้องจะไม่มีปัญหาเงินค่าธรรมเนียมวางศาลไซหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่าไม่มี รัฐบาลมีเงินเพียงพอแต่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบว่าจะเรียกค่าเสียหายแต่ละบุคคลเท่าใด เพราะเกี่ยวข้องกับเงินค่าวางศาลด้วย ไม่ใช่ฟ้องเป็นหมื่นล้านแสนล้านโดยคิดว่าเป็นอะไรไม่ได้

### เสธ.อุ้ยยันตัดสิทธิ์ 'ปู' ตลอดชีวิต

ที่รัฐสภา พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมการการกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ

กล่าวปฏิเสธกรณีกมธ.ยกร่างฯหาหรือถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนาชกฯที่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง ตามฐานความผิดละเลยไม่ยับยั้งการดำเนินโครงการรับจำนำข้าว อาจลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ได้หลังพ้นกำหนดถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปีว่า มาตรา 111 (15) ของร่างรัฐธรรมนูญยังกำหนดเหมือนเดิมคือ ผู้ที่เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งใน 4 ฐานความผิดจะถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต ซึ่งยังคงเจตนาหมายตามเดิมที่กมธ.ยกร่างฯเคยประชุมนอกสถานที่ที่พัทยา จ.ชลบุรี ยืนยันว่ากมธ.ยกร่างฯไม่เคยหารือในระหว่างบันทึกเจตนาธรรมฉบับ

□ อ่านต่อหน้า 14

### ● นายกฤษณ์ □ ต่อจากหน้า 9

รายนามในมาตรา 111 โดยหยิบยักตัวบุคคลขึ้นมาหารือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรา 111 กำหนดบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งส.ส. โดยการประชุมกมธ.ยกร่างฯ นอกสถานที่ กำหนดใน (15) ห้ามบุคคลเคยถูกถอดถอน ใน 4 ฐานความผิด 1.รับราชการผิด 2.ต่อทุจริตหน้าที่ 3.ต่อทำผิดตำแหน่งราชการ 4.ต่อทำผิดหน้าที่ผู้พิชิตธรรม จะถูกห้ามสมัครส.ส.ตลอดไป ซึ่งเป็นกรกำหนดให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว ปี 2557 มาตรา 35 (4) ขณะที่มาตรา 111 (14) จะกำหนดให้ผู้ที่อยู่ระหว่างต้องห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 247 หรือถูกถอดถอนเหตุมาจากจงใจใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และประพฤติดังจริยธรรมร้ายแรง จะห้ามสมัครส.ส.เป็นเวลา 5 ปี

### กมธ.ยันไม่กดคันถูกบีบ

น.ส.สุภัทรา นาคะผิว โฆษกกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยว่า ในวันที่ 10-11 ส.ค.นี้ กมธ.ยกร่างฯจะนำประเด็นที่ค้างการพิจารณาและประเด็นที่มีการเรียกร้องให้ปรับแก้ไขมาหารือใหม่ โดยเริ่มต้นจากประเด็นที่มาส.ว. ต่อด้วยสัดส่วนของโครงสร้างคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง และประเด็นการจัดเก็บและจัดสรรภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ทั้งนี้ ประเด็นที่มาส.ว. ที่มีข่าวว่ากสช.ต้องการให้มีส.ว.สรรหาอย่างเดียวนั้น ยืนยันว่ากมธ.ยกร่างฯไม่ได้เกิดความรู้สึกกดดันหรืออึดอัดในการ

8 สิงหาคม 2558 หน้า 1, 9, 14, (4)

ทำงานแต่อย่างใด เนื่องจากการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นมาตราใดก็ตาม ได้พิจารณาตามที่ผู้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเสนอเข้ามา โดยประเด็นที่มาส.ว.นั้น เราได้ปรับแก้ไขตามคำขอของกรม. ที่เสนอให้ที่มาส.ว.มาจากการเลือกตั้ง 77 คน และมาจากการสรรหา 123 คน

น.ส.สุภัทรา กล่าวต่อว่า เข้าใจว่าขณะนี้ การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการดำเนินการแล้ว จึงทำให้มีประเด็นต่างๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก โดยหลักการพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย แต่ต้องฟังอย่างมีสติด้วยความรอบคอบ การพูดอะไรของสภ.ต้องมีเหตุผล ส่วนที่มีข่าวว่ากรม.ยกร่างฯ ได้หยิบยกกรณีคุณสมบัติการลงสมัครรับเลือกตั้งของน.ส.ยิ่งลักษณ์ มาหารือในช่วงการพิจารณานั้น ที่กเจตนาธรรมไม่เป็นรายมาตรา นั้น ไม่เป็นความจริง เราพิจารณาเฉพาะข้อกฎหมายเท่านั้น

นายไพฑูย์ นิตะวัน กรม.ยกร่างฯ กล่าวว่า เท่าที่หารือกับสมาชิกกรม.ยกร่างฯ ไม่เห็นมีใครรู้สึกอึดอัดกับการปรับแก้ไขประเด็นที่มาส.ว. ที่มีข่าวว่ารู้สึกอึดอัดน่าจะเป็นความเห็นส่วนตัวของกรม.ยกร่างฯ บางคนเท่านั้น

### 10 ส.ลยกร่างฯที่มาส.ว.

นายไพฑูย์ กล่าวอีกว่า สำหรับประเด็นที่มาส.ว. จะนำมาพิจารณาทบทวนในวันที่ 10 ส.ค.นี้ ซึ่งประเด็นส.ว.จะต้องได้ข้อยุติในวันดังกล่าวแน่นอน หลังจากพิจารณาประเด็นที่ค้างการพิจารณาครบแล้ว ในวันที่ 13-14 ส.ค.นี้ กรม.ยกร่างฯ จะตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความถูกต้องและความเรียบร้อยของร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับให้เสร็จ และในวันที่ 17-19 ส.ค.นี้ กรม.ยกร่างฯ จะเชิญผู้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 9 กลุ่มมารับฟังเหตุผลในการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ

นายไพฑูย์ กล่าวถึงการทักท้วงกรณีที่บทเฉพาะกาลร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 281 วรรคสี่ กำหนดให้ไทยพีบีเอส สสส. สามารถใช้ภาษีบาปไปได้อีก 4 ปี ว่าจากการทักท้วงของหลายฝ่าย กรม.ยกร่างฯก็เข้าใจปัญหาที่ไปจำกัดระยะเวลาในการรับภาษีบาปขององค์กรดังกล่าวในเวลา 4 ปี ซึ่งกรม.หลายคนต้องการที่จะให้ยกเลิกการกำหนดระยะเวลา รับภาษีบาปออกไป แต่สุดท้ายการแก้ไขจะถูกออกมาในรูปแบบใด ขึ้นอยู่กับที่ประชุมของ

กรม.ยกร่างฯ ในวันที่ 11 ส.ค.นี้

### สภ.จีไฟบูลย์พุดปฏิรูปให้ชัด

ที่รัฐสภา นายบุญเลิศ ชาญพิเศษ นายนิมิต สิทธิไตรย์ สมาชิกสภ. ร่วมกันแถลงเรียกร้องให้นายไพฑูย์ นิตะวัน สมาชิกสภ. และสภ. 22 คนที่เข้าชื่อเสนอญัตติให้ทำประชามติว่าควรปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง 2 ปี ว่าขอให้อธิบายให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมว่าการปฏิรูป 2 ปีหมายถึงอะไร รัฐบาล สนช. คสช. หน่วยงานรัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญจะต้องทำอะไรบ้าง ขณะเดียวกันสภาขับเคลื่อนปฏิรูปที่จะรับช่วงต่อจากสภ.จะต้องทำอะไร ใช้เวลาเท่าไร รวมถึงประชาชนจะเกี่ยวข้องกันแบบไหน และประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง

“การพูดลอยๆ โดยไม่อธิบายทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าการเลือกตั้งจะถูกทอดเวลาให้ล่าช้าออกไป 2 ปี รัฐบาลและสนช.ก็จะอยู่ไปอีก 2 ปี รัฐบาลจะถูกวิพากษ์วิจารณ์โจมตีว่าต้องการอยู่ในอำนาจนานๆ กลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่เกิดความขัดแย้ง ถกเถียงกันอีก” นายบุญเลิศกล่าว

### ‘ปิ้ง’ได้ปปช.ปมคุณสมบัติ ‘ภักดี’

นายสุรพงษ์ ไตวิจักขณ์ชัยกุล อดีตรองนายกฯ และรมว.ต่างประเทศกล่าวว่า กรณีที่ป.ป.ช.ชี้แจงต่อที่ประชุมสนช.เรื่องคุณสมบัติของนายภักดี โภธิศิริ กรรมการป.ป.ช. โดยระบุว่าคนเคยยื่นฟ้องเรื่องนี้ต่อศาลและศาลได้ยกฟ้องไปแล้วนั้น ความจริงคือศาลไม่รับฟ้องเพราะศาลเห็นว่าไม่ใช่หน่วยงานอย่างวุฒิสภา ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติกรรมการป.ป.ช. และขณะนี้ได้ยื่นเรื่องต่อศาลอุทธรณ์โดยมอบอำนาจให้นายเรืองไกร ลีจักรวัฒน์ ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยดำเนินการแทน

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ส่วนที่ป.ป.ช.ชี้แจงว่าเคยยื่นให้ส.ว.พิจารณาคุณสมบัตินายภักดีมาแล้วในอดีตนั้น ถือเป็นกรณีน.อ.อนุชิตยัฐ นาคกรทรพ อดีตรมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเคยยื่นเรื่อง คือการเป็นกรรมการของบริษัท ไทยฟาร์มมาซูคิกคอล เด็กซ์ไทรส จำกัด ทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการป.ป.ช. หรือไม่ เพราะไม่ได้ลาออกตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ต่างกับกรณีของคนที่ยื่นให้ตรวจสอบคุณสมบัติ เนื่องจากไม่ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท องค์กรเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ ชีววัตถุ จำกัด ภายในเวลา 15 วันตามที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นคนละบริษัทกัน





10 สิงหาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2558				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	กันยายน 2558		ตุลาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	56.05	55.80	56.25	56.00
ชั้น 2	55.45	55.20	55.65	55.40
ชั้น 3	54.90	54.65	55.10	54.85
ชั้น 4	54.60	54.35	54.80	54.55
ชั้น 5	54.15	53.90	54.35	54.10
ยางแท่ง				
STR5L	54.25	54.00	54.45	54.20
STR20	49.30	49.05	49.50	49.25
น้ำยางข้น				
60%	36.80	36.55	37.00	36.75
(Concentrated Latex 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

10 สิงหาคม 2558 หน้า 23

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าประเทศไทย ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3)						หน่วย : บาท/ก.ก.	
เดือนส่งมอบ	เปิด	สูง	ต่ำ	เปลี่ยนแปลง	ราคายุติ	ปริมาณ การซื้อขาย	สถานะ คงค้าง
ก.ย.58	0.00	0.00	0.00	0.00	54.20	0	70
ต.ค.58	53.95	53.95	54.20	-0.10	54.20	8	83
พ.ย.58	54.50	54.40	54.50	-0.10	54.40	7	184
ธ.ค.58	54.50	54.10	54.60	-0.60	54.60	18	216
ม.ค.59	55.30	55.30	55.30	0.30	55.30	4	336
ก.พ.59	54.50	54.50	55.10	0.10	55.10	30	486
มี.ค.59	54.50	54.40	55.10	0.10	55.00	95	335



ที่มา: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โทร 02 263 9829 หรือ 02 263 9827





สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 13:23:28 น.

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2558

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 13,300 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 12,800 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15%

โรงสีไพโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 8,550 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 25%

โรงสีไพโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 7,250 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.40 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 4.20 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 4.20 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 49.31 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ที่ราคา 49.11 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11.80 บาท/กก.

ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง เกรด AB

ตลาดอวยชัย อ.เมือง จ.ชุมพร 45.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน (ตะกร้า)

จูดร์บชี้อ คุณณพล อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 25.00 บาท/กก.

- 2 -

มังคุดคละ

จูดรับซื้อ คุณณพล อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 13.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ที่  
ราคา 15.00 บาท/กก.

ลองกอง เบอร์1

จูดรับซื้อ คุณณพล อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 35.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ที่  
ราคา 33.00 บาท/กก.

ลำไยช่อพันธุ์อีต้อ เกรด AA

จูดรับซื้อ คุณปัญญา ตามัน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 29.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 สิงหาคม 2558  
ที่ราคา 27.00 บาท/กก.

สุกร

สุคใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 69.00 บาท/กก.

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 37.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ที่ราคา  
38.00 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 280.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 170.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--